

UBND TỈNH BẠC LIÊU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326/CDYT-ĐTNCCKH

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2021

V/v chiêu sinh lớp tập huấn "Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2" và thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các Huyện Thị xã trong Tỉnh

Căn cứ Công văn 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động, nếu cơ sở tự thực hiện Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố.

Căn cứ công văn số 5099/UBND-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND Tỉnh đồng ý chủ trương cho Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tiếp tục đào tạo nhân lực thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp muốn thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động phải được hướng dẫn về chuyên môn để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng quy định, kịp thời, chính xác, giảm thiểu tối đa việc phát hiện nhầm, lây nhiễm chéo khi lấy mẫu hoặc bỏ sót tình trạng nghi nhiễm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả của việc tập huấn chuyên môn này có thể giảm áp lực về chi phí xét nghiệm lên các doanh nghiệp, giảm áp lực quản lý lên ngành y tế cũng góp phần vào công tác đảm bảo an toàn sản xuất, tối ưu hóa các chi phí cho doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu kép vừa kinh doanh, sản xuất vừa đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hiện nay, tại địa phương tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh đang quá tải, một số bệnh viện và trung tâm y tế không thể tiếp nhận bệnh, tập trung nhân lực y tế cho công tác chăm sóc và điều trị các ca mắc bệnh COVID-19, không còn đủ nhân lực y tế để tham gia xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng và xét nghiệm định kỳ cho các doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã được UBND tỉnh giao là đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu đào tạo các ngành, nghề, lĩnh vực được

phân công. Nhà trường nhận thấy, đây là dịp để nhà trường góp phần cùng tỉnh nhà và ngành y tế chia sẻ công tác đào tạo, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho địa phương góp phần đặc lực vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Nếu doanh nghiệp không thể tự đào tạo nhân lực để xét nghiệm cho mình thì cho phép Trường thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ cho các doanh nghiệp theo đúng quy định của Bộ Y tế và địa phương.

Rất mong lãnh đạo thông báo rộng rãi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong huyện nhà đăng ký tập huấn theo tinh thần của thông báo kèm theo./

Chào thân ái!

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để t/h);
- UBND huyện (để p/h);
- Lưu: VT, ĐTNCKH.

KI. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



NGUYỄN KIM NHANG